



**บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด**

อาคารเดอะปิ่นมัย ชั้น 5 เลขที่ 125 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2943-9627-29 โทรสาร 0-2943-9626

**TransConsult Co., Ltd.**

The Pann Building, 5th Floor, 125 Khlong Lam Chiak Road, Nawamin,  
Bueng Kum, Bangkok 10230, Thailand Tel. +662-943-9627-29 Fax. +662-943-9626  
www.transconsult.co.th E-mail: transcon@transconsult.co.th



**Member  
Association**

**หนังสือให้ความยินยอม (ผู้สมัครงาน)**

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สมัครงานกับบริษัทฯ ได้ลงนามในหนังสือฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้าพเจ้า") ให้ความยินยอม  
แก่บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัทฯ") ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
อันเป็นความหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม** ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งสมัครงาน เงินเดือนที่ต้องการ ใบอนุญาต  
ขับขี่ ฯลฯ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของข้าพเจ้าตามที่ระบุในใบสมัครงานและเอกสารอื่นที่ยื่นไว้เพื่อประกอบ  
ใบสมัครงาน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล  
สภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ฯลฯ

หากข้าพเจ้าต้องการให้รายละเอียดการอ้างอิงหรือระบุถึงบุคคลที่สามอื่นใด ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องขอรับ  
ความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าว ก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้บริษัทฯ

2. **วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล** ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน เพื่อการ  
พิจารณา ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัครงานในการจ้างงาน รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของ  
บริษัทฯ เกี่ยวกับผู้สมัครงาน โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้อง  
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับแผนกส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และผู้พิจารณาใบสมัครของ  
ข้าพเจ้าเพื่อการประกอบการพิจารณา โดยทางบริษัทฯ จะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากข้าพเจ้าเพื่อ  
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ที่เก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้า  
ทุกประการ รวมทั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลโดยเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้สมัครงาน/ผู้ให้ความยินยอม  
( )